

Phương tiện Niệm Phật Công Cứ

Mẫu niệm Phật công cứ này là y theo bản gốc của Hòa Thượng Thích Quảng Tâm bên Đài Loan: 2 trang được in trên 1 tờ giấy 8.5 x 14 (2-sided). Phàm ngu con xin mạo muội đính kèm với tiếng Việt để Phật Tử Việt Nam dễ hiểu.

Theo ý văn thì khuyên chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 1000 danh hiệu là 1 vòng tròn, khi đủ 1000 vòng tròn của một trang thì chúng ta sẽ niệm được 1000000 danh hiệu. Chúng ta có thể điền tên họ, pháp danh và địa chỉ theo chiều dọc xuống như đã được in mờ làm ví dụ trong mẫu Công Cứ.

Muốn có hiệu quả (1000 danh hiệu trong 16 phút), chúng ta có thể dùng phương tiện niệm 10 niệm ký số. Ở cuối mỗi 10 niệm chúng ta lần 1 hạt (của chuỗi tràng 108 hạt), sau hết 1 vòng chuỗi thì ta niệm được 1080 danh hiệu và ta có thể đánh dấu 1 vòng tròn của bản công cứ.

Để được đầy đủ trọn vẹn công đức, chúng ta phải chân thật mà niệm, không vọng tưởng, không xen tạp ý niệm, từng câu từng câu như xin đức Phật A Di Đà từ bi chứng minh cứu độ. Muốn được như vậy, chúng ta có thể phương tiện dùng máy niệm theo giọng của:

1. Thượng tọa Thích Chân Hiếu (4ever_tch_niem_10_b_slowest_0.8_108.mp3), hơi nhanh
2. Thượng tọa Thích Thường Tín (4ever_thich_thuong_tin_10_niem_nghi_1_niem.mp3), nhanh vừa

Tuy quý Ngài Thượng Tọa niệm 4 chữ, nhưng theo thiện ý chắc Ngài Quảng Tâm không quở đâu. Đặc biệt là mp3 này có thể giúp chúng ta nhiếp tâm rất dễ dàng khi ta niệm theo các Ngài vì các Ngài có một niệm nghỉ ở cuối mỗi 10 câu. Dấu lặng này giúp chúng ta nhận diện ra tức thì vọng tưởng của ta (khi ta không dừng niệm đúng vào dấu lặng nghỉ của quý Ngài). Khi sự bất trùng hợp xảy ra, phải biết ta luôn là người sai và tốt nhất là ta không được lần 1 hạt trong lần này. Vì thời lượng của mp3 chỉ có 16 phút cho nên ta có thể play mp3 dưới dạng repeat để có thể niệm được nhiều vòng tròn. Tuy nhiên vì phải chú tâm nghe theo máy niệm nên chúng ta cũng không nên niệm quá 3 vòng trong một thời niệm Phật (với máy) vì điều này sẽ làm đầu chúng ta căng thẳng. Sau mỗi thời khóa như vậy thì ta nên đi kinh hành, lạy Phật hay nghe Khai Thị.

Sau khi đã nhiếp được tâm với cách niệm này rồi (ít nhất là cũng niệm được đầy 1 trang Niệm Phật Công Cứ và 10 niệm không cần đếm thầm mà vẫn tự chính xác) thì ta có thể không dùng máy nữa.

Sau khi đầy đủ tất cả vòng tròn thì chúng ta có thể trân trọng cất vào một chỗ chờ khi gặp Hòa Thượng Thích Quảng Tâm hay các vị cao Tăng Tịnh Độ thì dâng lên xin Ngài chứng minh và hồi hướng công đức Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Chúc quý liên hữu đồng tu tinh tấn, trang nghiêm, thành tựu.

Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh đồng sanh Cực Lạc Quốc, đồng thành Phật quả.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.